

**CHƯƠNG TRÌNH BUỔI HỌP CỘNG ĐỒNG
QUY HOẠCH LÀNG ĐÔ THỊ EASTSIDE ALUM ROCK
KHẢO SÁT TÀI NGUYÊN LỊCH SỬ**

Khi nào: Thứ Năm, Ngày 7 Tháng 11 Năm 2024

Từ 6:00 chiều đến 7:00 tối

**Ở đâu: Chi Nhánh Thư Viện Dr. Roberto Cruz Alum Rock, Phòng Cộng Đồng
3090 Alum Rock Avenue, San Jose, CA 95127**

Dịch Vụ Phiên Dịch: Sẽ có phiên dịch đồng thời tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt trong cuộc họp này.

Servicios de Traducción: La interpretación del idioma español estará disponible durante esta reunión.

Phiên dịch: Tiếng Việt sẽ được phiên dịch đồng thời trong cuộc họp này.

KHẢO SÁT TÀI NGUYÊN LỊCH SỬ LÀNG ĐÔ THỊ EASTSIDE ALUM ROCK

Mô tả dự án: Thành phố San José, hợp tác với nhóm tư vấn Architectural Resources Group (ARG), đang tiến hành khảo sát tài nguyên lịch sử của khu vực Quy Hoạch Làng Đô Thị Eastside Alum Rock. Khảo sát tài nguyên lịch sử nhằm xác định các tòa nhà cũ hơn giúp kể câu chuyện về một người, sự kiện hoặc cách xây dựng tòa nhà quan trọng. Công việc này bao gồm việc quan sát những gì có trên thực địa thông qua công tác thực địa và khám phá những câu chuyện đằng sau các địa điểm thông qua nghiên cứu và sự tham gia của cộng đồng. Dự án này là một phần của quá trình chuẩn bị cho Quy hoạch Làng đô thị Eastside Alum Rock được hình dung là sẽ kết nối với ga BART 28th Street/Little Portugal trong tương lai.

Mục Tiêu Của Dự Án: Xác định các tòa nhà và địa điểm cũ hơn trong khu vực Quy hoạch Làng đô thị Eastside Alum Rock và ghi lại lịch sử của chúng theo góc nhìn của cộng đồng. Điều này sẽ cung cấp thông tin cho việc chuẩn bị quy hoạch làng đô thị và sẽ giúp những người ra quyết định xem xét việc bảo vệ các tài sản có ý nghĩa quan trọng đối với cộng đồng và mang lại cảm giác riêng biệt về địa điểm. Việc xác định dễ dàng các tài sản lịch sử trong một khu vực cũng làm giảm khối lượng công việc đánh giá tài nguyên lịch sử khi đưa ra các đề xuất phát triển trong tương lai.

Mục Đích Cuộc Họp: Để lắng nghe những câu chuyện chưa kể về khu vực khảo sát - bao gồm địa điểm, con người và tòa nhà. Chúng tôi đang tìm cách đưa vào những tiếng nói trước đây chưa được công nhận và đại diện đầy đủ để xây dựng góc nhìn rộng hơn về lịch sử cộng đồng. Chúng tôi muốn lắng nghe những câu chuyện của cư dân lâu năm, các nhà lãnh đạo cộng đồng và người dân thường để ghi lại bất kỳ câu chuyện lịch sử nào chưa được trình bày trong các nghiên cứu, sách hoặc đánh giá hiện tại.

Để đăng ký nhận thông báo qua email và/hoặc chia sẻ câu chuyện của quý vị, hãy sử dụng Mã QR hoặc địa chỉ trang mạng bên dưới để truy cập trang web của dự án: <https://bit.ly/SJ-EAlumRockHistoricSurvey>



Nếu quý vị có thắc mắc liên quan đến dự án khảo sát hoặc cuộc họp cộng đồng này, vui lòng liên hệ với Dana Peak Edwards, Viên Chức Bảo tồn Di tích Lịch sử qua email dana.peak@sanjoseca.gov hoặc qua số điện thoại (408) 534-2990.

CHƯƠNG TRÌNH BUỔI HỌP CỘNG ĐỒNG

I. Chào Mừng và Giới Thiệu

Thành Viên Hội Đồng Thành Phố San José Địa Hạt 5, Ông Peter Ortiz sẽ chào đón những người tham dự và giới thiệu Viên chức Bảo tồn Lịch sử của Thành phố cùng những người thuyết trình đến từ nhóm tư vấn ARG.

II. Tổng Quan Dự Án

ARG sẽ trình bày ngắn gọn về mục đích và phương pháp luận của dự án khảo sát và các chủ đề lịch sử chung đang được khám phá.

III. Sự Tham Gia Của Cộng Đồng

Những người tham gia được mời đặt câu hỏi, cung cấp thông tin, chia sẻ lịch sử cộng đồng và xác định các tòa nhà và địa điểm liên quan đến những người và sự kiện quan trọng trong quá trình phát triển lịch sử của khu vực. Vui lòng mang theo ảnh để chia sẻ nếu quý vị cảm thấy thoải mái.

IV. Các Bước Tiếp Theo

Ý kiến đóng góp của cộng đồng sẽ được tiếp nhận đến hết ngày 29 tháng 11 năm 2024.

V. Bế Mạc Cuộc Họp

Vui lòng cung cấp thông tin liên hệ tốt nhất để nhận thông tin cập nhật về dự án bằng cách gửi yêu cầu qua email tới Dana.Peak@sanjoseca.gov.

QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CUỘC HỌP CỘNG ĐỒNG

Thành phố San José cam kết cung cấp thông tin và cơ hội để khuyến khích người dân theo dõi hoạt động quy hoạch tại khu phố của họ và tích cực tham gia vào quá trình quy hoạch sử dụng đất.

Mục đích của cuộc họp cộng đồng này là **thu hút** chủ sở hữu bất động sản, cư dân và các bên quan tâm khác và **nhận được** quan điểm và câu chuyện của các thành viên cộng đồng.

Nhân viên sẽ ghi chép lại cuộc thảo luận, **tôn trọng** mọi ý kiến đóng góp và ý kiến, đồng thời trả lời mọi câu hỏi về quy trình.